

• จัดตั้งสถาบัน/หลักสูตรพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม •

ผู้บริหารการยุติธรรมระดับสูง (บรส.)

►► เพื่อให้ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานยุติธรรมที่กระทรวงรับผิดชอบอยู่มีประสิทธิภาพและทันยุคทันสมัยรอบด้าน สามารถตอบสนองการสร้างคามยุติธรรมให้แก่ประชาชน ได้ดียิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบาย ให้เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารการยุติธรรมระดับสูง (บรส.) ขึ้น ก่อนการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงขึ้น ถึง ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรนี้ ๒ รุ่นแล้ว

หลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับนักบริหาร คือ ภาคทฤษฎี ๒๘๒ ชั่วโมง ๖ หมวดวิชา และภาคปฏิบัติการ ๒๔๐ ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ : ภาคทฤษฎี (๒๘๒ ชั่วโมง ๖ หมวดวิชา)

หมวดที่ ๑ หมวดวิชาการบริหารงานภาครัฐระดับสูง (๘ รายวิชา : ๒๗ ชั่วโมง)

เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐที่จำเป็น สำหรับนักบริหารระดับสูง โดย

ประกอบด้วยพัฒนาการของการบริหารงานภาครัฐ การวางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และการสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายภาครัฐและการจัดการความขัดแย้งที่เอื้อต่อการพัฒนาฐานรากที่เข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยไทย

หมวดที่ ๒ หมวดวิชาผู้นำและการพัฒนาองค์กร (๑๔ รายวิชา : ๕๑ ชั่วโมง)

เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการบริหาร อาทิ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การใช้เทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารงานภาครัฐ การบริหารความเสี่ยง การสร้างการนำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างความสำเร็จในการบริหาร

หมวดที่ ๓ หมวดวิชาการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แบบองค์รวม (๖ รายวิชา : ๓๓ ชั่วโมง)

เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยการเสริมสร้างทักษะทางความคิดของผู้บริหารเพื่อให้เกิดความคิดเชิงองค์รวม สามารถบูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น



ในการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงการคิดเชิงอนาคตและการวิเคราะห์ที่เอื้อต่อการกำหนดทิศทาง การบริหารของกระบวนการยุติธรรมไทย

หมวดที่ ๔ หมวดการพัฒนาตนเอง (๑๐ รายวิชา : ๓๖ ชั่วโมง)

เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาตนเองของผู้บริหารให้สอดคล้องกับครรลองที่พึงงามของสังคม

หมวดที่ ๕ หมวดวิชานักบริหารกับการจัดการสภาพแวดล้อมด้านยุติธรรมในระดับประเทศและสากล (๑๔ รายวิชา : ๗๕ ชั่วโมง)

เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยการจัดการกับสภาพแวดล้อมทางการบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการทัศนในการบริหารที่สอดคล้องกับพลวัตโลกในมิติต่าง ๆ ทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากความสัมพันธ์ภายใต้ระบบโลก (World System) โดยศึกษาจากปฏิสัมพันธ์ในองค์การระหว่างประเทศ กรอบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในระดับสากล

หมวดที่ ๖ หมวดวิชาภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม (๒๐ รายวิชา : ๖๐ ชั่วโมง)

เป็นหมวดวิชาที่ว่าด้วยนโยบาย กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การดำเนินกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการจัดระเบียบสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม ด้านการยุติธรรม การพัฒนาพหุตินิสัย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร บธส.นี้จะได้รับเครื่องหมาย “ยุติธรรมธำรง” เพื่อแสดงวิทยฐานะ โดยเครื่องหมาย “ยุติธรรมธำรง” นี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้ออกแบบเครื่องหมายด้วยตนเอง ■

สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

►► เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการสืบสวนและสอบสวน ตามภารกิจของหน่วยงานเอง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงได้สั่งการและดำเนินการให้มีการในการจัดตั้งสถาบันการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม (DSI Academy) ขึ้น

สถาบันสอบสวนคดีพิเศษที่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งขึ้นนี้ มีลักษณะเดียวกันกับสถาบันการฝึกอบรมของ FBI (FBI Academy) เพื่อตอบสนองความต้องการของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น การสืบสวนสอบสวน การบังคับใช้กฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์การเงินการธนาคาร รวมถึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงเพื่อให้ทันกับคดีอาญาบางประเภทที่มีลักษณะพิเศษ เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือองค์การอาชญากรรม แต่หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนี้ จึงมีความจำเป็นต้องตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่

ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณเบื้องต้นให้แล้วจำนวน ๔๐ ล้านบาท จากที่คาดการณ์ว่าจะใช้ดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ล้านบาท โดยจะก่อสร้างบนพื้นที่ขนาด ๔๓ ไร่ ของที่ราชพัสดุ ย่านหนองจอก กทม.เป็นที่ตั้งของสถาบันฯ ซึ่งจะมีทั้งอาคารสำนักงานและส่วนฝึกอบรม ส่วนหลักสูตรนั้นอยู่ระหว่างการประสานงานจัดทำหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ จาก FBI Academy โดยจะมีหลักสูตรทั้งระดับต้น กลาง และสูง คาดว่าจะสามารถเปิดอบรมรุ่นแรกได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ ■